



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

เกษตรฯ จัดสัมมนา สร้างพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร จังหวัด สุพรรณบุรี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร พร้อมเดินสายประชุมสัมมนาครอบคลุมทุกภาคหวังขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีพลังเข้มแข็ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการสร้งพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดสัมมนาการสร้งพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ มีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆมาเป็นลำดับ ประกอบด้วยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 65,805 หมู่บ้าน การจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 จำนวน 7,107 ตำบล และการเปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เป็นเวลา 90 วัน ซึ่งครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรเกษตรกร

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทและแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกิดมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บท เพื่อพัฒนาเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาการสร้งพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลที่ได้รับเลือกตั้งมาจากผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน จำนวน 666 คน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 746 คน

ทั้งนี้ โครงการประชุมสัมมนาการสร้งพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะจัดประชุมสัมมนา ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 9 ครั้ง 9 จังหวัด ครอบคลุมทั่วทุกภาค ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้แทนเกษตรกรทั้ง 76 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการอภิปราย เรื่อง “บทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการสะท้อนปัญหาของเกษตรกรสู่การแก้ไข” พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นของผู้แทนเกษตรกร เพื่อเริ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการเกษตรของชาติ
